

ข่าวที่ 78 / วันที่ 25 มีนาคม 2554

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดกาญจนบุรี สายที่ 8561 ด้านมะขามเตี้ย – บ้านหนองสะแกรวม – บ้านหนองปากดง เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางมากยิ่งขึ้น เปิดรับคำขอ ถึง 8 พฤษภาคม 2554

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 จังหวัดกาญจนบุรี สายที่ 8561 ด้านมะขามเตี้ย – บ้านหนองสะแกรวม – บ้านหนองปากดง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางยิ่งขึ้น และเป็น การพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน โดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ ยื่นคำขออนุญาต ประกอบการขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2554

นายพงษ์ไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ ไว้ดังนี้ ใช้รถโดยสารธรรมดา และหรือรถโดยสารสองแถว จำนวน 4 - 7 คัน เดินรถวันละ 8 เที่ยว (ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว) คิดค่าโดยสาร 11 บาท ตลอดสาย สำหรับเส้นทางเดินรถ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสาร ประจำทางอำเภอตำบลมะขามเตี้ย แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3361 ผ่านบ้านหนองหัววัว ตรงไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 4028 ผ่านบ้านหนองผู้เฒ่า บ้านหนองจอก บ้านหนองสะแกรวม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3170 ถึงบ้านโป่งนก แยกซ้ายไปตามถนนโยธาธิการ หมายเลข 3170 ผ่านวัดพระธาตุโป่งนก บ้านหนองหิน แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3361 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองปากดง รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ตลอดสาย

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถ ต้นทาง และปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการบริหารจัดการและการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ เพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3462- 4940 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย